

nguyenthi leyen

Theo Chúa Giêsu.

27/02 – Tháng năm sau Lễ Tro.

"Ai bỏ mình vì Ta, sẽ được sống".

Lời Chúa: Lc 9, 22-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: "Con Ngươi phải đau khổ nhiều, bỏ các vợ Kêu, các Thợ dệt, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thì ba Ngươi sẽ sống lại".

Chúa nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Ta. Vì chẳng ai muốn giơ mình vì Ta, sẽ được sống. Vì vậy nếu con ngươi đi lại mãi mãi chỉ vì thế gian, mà phải thiêu đốt mình vì Ta, thì được ích gì?"

SUY NIỆM 1: Vác thập giá mình hàng ngày

Khi nhìn các bạn đi dõ Ngày Giây ở Trại Thợ giày ở Úc năm 2008

giành nhau chung vai vác cây thánh giá bằng gỗ, thật dài và nặng,

vì vì mất hồn hỡi vui tôi,

chúng ta sẽ đến nghĩ rằng các thánh giá đâu có gì khó.

Nhưng khi phải đi đến với những thánh giá không bằng gỗ,

những thánh giá vô hình mà ta phải các mất mình,

chúng ta thấy khó hơn nhiều.

Không thể nói đến Đức Giêsu mà không nói đến thánh giá.

Thánh giá là cái giá Ngài trả cho các mất đi dám sống cho Cha

và cho con người, để biến những người yêu thương.

Thánh giá nằm trong khắp họ chỉ cần đi của Thiên Chúa Cha,

những thánh giá cũng là kết quả của lòng kiên nhẫn của Đức Giêsu.

Ngài đã chết như thế vì Ngài đã dám sống như thế.

Đức Giêsu đến để nói về sự sống

như Ngài cũng tiếp tục làm chứng về sự sống mà Ngài lãnh đạo Do thái giáo,

gồm các kinh sách, các truyền thống và các kinh sách (c. 22),

thì cái chết như Gioan Tẩy John là điều Ngài sẽ không tránh khỏi.

Đức Giêsu có thể tránh cái chết.

Như Ngài đang sống đời sống, đang hành xử như đã quen làm.

Như Ngài đang nhấc tay lên Giêrusalem, nơi nguy hiểm (Lc 9, 51)...

Như Ngài chỉ ra sự tò mò của Hêrôđê bằng cách làm vài phép lạ (Lc 23, 8)...

Nhưng Đức Giêsu đã không sợ hãi lùi bước.

Ngài bình thản đón lấy những nhảm nhí bi đát của mình khi nói về sự sống :

"Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị lột trần, bị giết chết..."

Ngài đón lấy chén phép lạ tay Cha, và tin rằng sự sống không ngoài ý Cha.

Đức Giêsu xác tín Cha sẽ không bỏ rơi mình,

Ngài tin vào kết thúc có hậu của đời mình:

"và ngày thứ ba Con Ngươi sẽ phục sinh và được nâng dậy" (c. 22).

Chính Cha sẽ nâng ngài dậy từ cõi chết.

Đannah môn đệ của Thầy Giêsu cũng làannah môn đệ của chính chúng ta.

Kitô hữu là người đi theo Thầy, đi cùng con đường với Thầy.

Vác thánh giá là chuyện bình thường hàng ngày của Kitô hữu

như chúng ta muốn sống yêu thương, phục vụ, trong trung thành, thành thật...

Chỉ khi tự bỏ chính mình (c. 23), ta mới không đánh mất chính mình (c.25).

Đưa vào sự phục sinh của Đức Giêsu, ta mới dám sống kinh nghiệm đó.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu,

nhĩn u bĩn trĩ đã khĩng ngĩn ngĩi

chĩn nhĩng cĩu thĩ bĩng đĩ,

nhĩng tài tĩ đĩn ĩ nhĩ

lĩm thĩn tĩĩng cho đĩi mĩnh.

Hĩm nay

Chĩu cũng muĩn biĩt chĩng con chĩn ai,

vĩ chĩng con thĩ t sĩ đĩn đĩ

trĩĩ c khi chĩn Chĩu.

Bĩi chĩng con biĩt rĩng

chĩn Chĩu là ĩĩ ngĩĩ c dĩng,

theo Chĩu là bĩĩ c vĩo con đĩĩng hĩp:

con đường nghèo khó và khiêm nhu,

con đường tẻ bẽ và phũ phàng.

Hôm nay, chúng con chọn Chúa

không phải vì Chúa giàu có,

tài năng hay nổi tiếng,

nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.

Chúng ai đáng chúng con yêu mến bạn chúng Chúa.

Chúng ai hoàn hảo như Chúa.

Đức gì chúng con cần để chọn Chúa

những người trong ngày,

qua những chọn lựa như bé,

đó Chúa chiêm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con,

và đó chúng con

thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

SUY NIỆM 2: Theo Chúa Giêsu

Trong lịch sử Giáo hội, từ hơn hai ngàn năm qua đã có biết bao linh mục, tu sĩ, giáo dân dâng hiến cuộc đời phụng vụ Chúa trong tha nhân. Họ sống với nhau khác nhau, nhưng có điều chung chung là tất cả đều được kêu mời nên thánh, sống hạnh phúc trong ơn gọi làm người và làm con cái Chúa, theo gương sống của Chúa Kitô.

Con đường ơn gọi sống đời là hành trình tìm kiếm khổ đau, vượt cái chết trên thập giá và sống phục sinh vinh hiển. Sống đời là hành trình, sống niềm tin Kitô giáo là chấp nhận thời thế, mất mát, là hy sinh tất cả để lấy cuộc sống vĩnh cửu. Nói cách khác sống ơn gọi Kitô hữu, là sống làm môn đệ Chúa, là sống trở thành công dân Nước Chúa của một thế giới mà chúng ta quy phục và dấy khởi. Chúa Giêsu đòi hỏi những ai đến với Ngài sống thế giới này, cũng như chính Ngài đã là con dâng hiến cuộc đời và mạng sống vì yêu mến Chúa Cha và để cứu độ con người. Ngài nói: "Ai muốn theo Ta hãy chối bỏ chính mình, hãy vác thập giá mình mà theo Ta".

Chúa Giêsu có nghèo và đòi hỏi quá đáng chăng? Không. Ngài chỉ muốn cho chúng ta được hoàn toàn thanh thoát và hạnh phúc trên con đường sống đời Kitô hữu và đức biết là đời sống đời. Bởi vì chúng ta không thể phụng sự Thiên Chúa và phụng sự con người một cách thiển cận, nếu còn bận rộn với tài, danh vọng, tình cảm.

Xin Chúa ban sức mạnh, để chúng ta kiên quyết dâng thân theo Chúa với một tâm hồn thanh thản và tràn trề hạnh phúc.

(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')

SUY NIỆM 3: Vác thập giá

Ngọai bôo rông: "Con Ngọai phi chũu đũu khũ, bũ cĩc kũ mũc, thũũ ngũũ cũng kinh sũ loũi bũ, bũ giũt chũt, vũ ngũy thũ ba sũ chũi đũy.

Rũi Đũc Giũsu nũi vũi mũi ngũũi: "Ai mũũn theo tũi, phiũ tũ bũ chũnh mũinh, vũc thũp giũ mũinh hũng ngũy mũa theo". (Lc. 9, 22-23)

Đũ bũũc theo Đũc Kitũ, phiũ vũc thũp giũ mũinh, ngũũi ta biũt ít vũ sũ đũũp nũy vũ coi đũ khũng đũn giũn. Nũu ngũũi ta chũu vũc thũp giũ cũũa ngũũi khũc thũ thũy khũng quũ khũ. Cũn thũp giũ cũũa mũinh cũ vũ nũng hũn nhiũu cũũa ngũũi khũc. Nhũng khũng phiũ thũ, chũng ta ai cũng phiũ vũc thũp giũ mũinh. Thũp giũ mũinh lũ thũp giũ chũng ta khũng đũũc chũn, khũng hũ mũũn, khũng cũ chũt hũp đũn nũi, thũt kinh khũng cho chũng ta.

Thũp giũ chũng ta phiũ vũc quũ thũc mũng lũi khũ cũũc cho chũng ta vũ nũ đũ thũũng chũng ta đũ khũng mũũn bũ thũũng. Chũng ta hũy đũng ít phiũt đũ ngũĩ tũi cũi đũ thũũng chũng ta nhũt trũn đũi mũa chũng ta khũng thũ chũng lũi đũũc, đũ lũ thũp giũ cũũa chũng ta. Chũng ta phiũ vũc lũy mũi ngũy. Thũp giũ đũ chũng ta phiũ chũp nhũn. Chũng ta chũp nhũn vũc thũp giũ, đũi chũng ta sũ khũng bũũng cũng đũu vũ tin rũng chũng ta cũ thũ sũng sung mũnh khi biũt vũc thũp giũ. Thũp giũ bũo đũũm khũng tiũũ đũũt chũng ta nhũng lũi lũ nguũn sũng cũũa chũng ta.

Đũc Giũsu đũ quũ quyũt nhũ vũy bũng gũũng mũũ cũũa chũnh Ngọai. Ngọai đũ vũc thũp giũ mũinh. Thũp giũ đũ đũũa Ngọai đũn cũi chũt. Vũ qua cũi chũt Ngọai đũ tũi sũ sũng vinh quũng. Con đũũng thũnh giũ cũũa Ngọai đũ lũ con đũũng sũng. Nũu chũng ta tin đũũu đũ chũng ta cũ thũ đũn nhũn thũp giũ cũũa chũng ta. Nũu khũng tin thũ cũn cũch nũi khũc đũ đũũc sũng đũi đũi.

Khũng ai trũn trũi đũũt nũi thũũt khũi thũp giũ, vũ thũp giũ lũ thũnh phiũn xũy đũng sũ sũng. Ai

không biết rằng phải xác định giá trị số lượng thì mới có thể làm được.

J.Y.G
